



คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ที่ ๑๓ /๒๕๖๒

เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบคลองมหาสวัสดิ์

สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรืลงตรวจพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยได้ให้ความสำคัญกับการเดินทางทางน้ำซึ่งมีนโยบายในการทำให้คลองมีความใสสะอาดและเป็นทางสัญจร จากการสำรวจพบว่าคลองที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน้ำมีทั้งสิ้น ๑๒ คลอง ซึ่งคลองมหาสวัสดิ์เป็น ๑ ใน ๑๒ คลองที่คณะกรรมการติดตามผลการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเลือกมาดำเนินการ และแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงและพัฒนา ระบบคมนาคมทางน้ำในพื้นที่คลองขุดมหาสวัสดิ์ มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาใน ๒ มิติ ทั้งมิติการสัญจร และการท่องเที่ยว โดยจัดทำเป็นแผนแม่บททั้งระยะสั้น เช่นการพัฒนาท่าเรือ การแก้ปัญหาเรื่องฝักตบชวา การขุดลอกทางน้ำ และแผนระยะกลางและระยะยาว เช่นการพัฒนาคุณภาพน้ำ การปรับปรุงทัศนียภาพ ๒ ข้างทาง และการพัฒนาถึงการเชื่อมต่อการเดินทาง ตลอดจนการแก้ไขปัญหาสิ่งรุกร้าทางน้ำ นั้น

คลองมหาสวัสดิ์เป็นทางน้ำชลประทานใช้เป็นเส้นแบ่งขอบเขตการปกครองระหว่าง กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดนครปฐม ซึ่งปัจจุบันจะแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบในการดูแลรักษาทางน้ำ การปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ เป็น ๒ ช่วง คือช่วงระหว่างคลองบางกอกน้อย ถึง ถนนกาญจนาภิเษก ระยะทางประมาณ ๖.๔ กม. อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานนนทบุรี ส่วนที่เหลือจาก ถนนกาญจนาภิเษก ถึงแม่น้ำท่าจีน ระยะทางประมาณ ๒๐.๒ กม. อยู่ในความดูแลของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล

เพื่อให้เกิดความชัดเจนมีเอกภาพ สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคลองมหาสวัสดิ์ตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการติดตามผลการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงมอบหมายให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมลรับผิดชอบการดำเนินการด้านการขอใช้และการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน ดำเนินการเกี่ยวกับการระวางชี้แนวเขตที่ดินชลประทาน สิ่งปลูกสร้างรุกร้าเขตคลอง การซ่อมแซมและบำรุงรักษาคลองมหาสวัสดิ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดสายคลอง ๒๖.๖ กม.

หากการมอบหมายในคำสั่งนี้ขัดหรือแย้งกับคำสั่งกรมชลประทานใดที่มอบหมายไว้เดิม ให้การมอบหมายนั้นเป็นไปตามคำสั่งกรมชลประทาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๑